



ที่ PW-033/CS 2567

15 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 /2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาว วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีสารสนเทศของมติดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกันและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นางสาววิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 20.92 (จากข้อมูลปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) และเป็นคู่สมรสของ นายธนากร เจนวนิทยาโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วงเงินกู้ยืม : 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะสั้น โดยไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย : 8.25 % ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่อยู่ในตลาด

ระยะเวลาการกู้ยืม : 1 ปี

การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกสิ้นเดือน

ลักษณะการเข้าทำสัญญา : ออกตัวสัญญาใช้เงิน

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไม่มี

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมไม่เกิน 2,475,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณ ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วงเงินกู้ยืม (บาท)	30,000,000
ระยะเวลา (ปี)	1 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	8.25 %
รวมดอกเบี้ยจ่าย (บาท)	2,475,000
รวมมูลค่ารายการ (บาท)	2,475,000

5. ขนาดรายการ

ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets “NTA”) โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ประจำปีไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ได้รับการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่ารายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ} \times 100 \\
 &= 2,475,000 \text{ บาท} / 348,379,000 \text{ บาท} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.71
 \end{aligned}$$

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทตามงบการเงินรวม ประจำปีไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดำเนินการโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ขนาดรายการสะสมจำนวน 2,656,500 บาท ซึ่งยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

8. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในครั้ง นี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการแล้ว จึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ไร้หลักประกันที่ไม่ได้มีการจัดอันดับเรตติ้ง จึงอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาว วิไลลักษณ์ สกุณภักดี จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการ
บริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของของคณะกรรมการบริษัทหรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวการเวก โขคมณีนุช)

กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร